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SVAR VIÐ FYRIRSPURN

Viðtakandi: Umhverfis- og skipulagsráð
Sendandi: Skrifstofa samgöngustjóra og borgarhönnunar

Svar við fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um rekstraráætlun borgarlínu

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 1. mars 2023 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins: 

Óskað er eftir rekstraráætlun borgarlínu og jafnframt svörum við því hver muni 
fjármagna rekstur hennar.

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar Betri samgangna þann 15. mars sl. 

Svar:

Ekki hefur verið tekin ákvörðun um fjármögnun á rekstri borgarlínu en það verður gert við 
uppfærslu samgöngusáttmálans eða eins og segir í minnisblaði um verkáætlun um uppfærslu 
og undirbúning viðauka hans1: „Viðræðuhópur ríkis og sveitarfélaga klári drög að samningi um 
eflingu almenningssamgangna. Rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu verði 
tryggður með aðkomu sveitarfélaga og ríkisins.“

Í september 2021 var gefin út áfangaskýrsla um drög að rekstraráætlun nýs leiðanets Strætó, 
þ.m.t. borgarlínu2. Uppfærð áætlun liggur ekki fyrir eins og staðan er í dag. 

Virðingarfyllst,
Guðbjörg Lilja Erlendsdóttir

samgöngustjóri

1 https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2023/03/14/Samkomulag-um-ad-uppfaera-
samgongusattmala-hofudborgarsvaedisins-/
2 Nýtt leiðanet. Áfangaskýrsla um drög að rekstraráætlun Nýs leiðanets þ.m.t. Strætó. 
https://ssh.is/images/stories/Kynningarfundir/Afangaskyrsla_um_drog_ad_rekstraraaetlun_Nys_leidanets_mt
_Borgarlinu-m.pdf


